

BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 191-CV/TĐTN-BTG-TTNTH

"V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về

Chương trình giao lưu

"Hãy cố lên! Chúng ta sẽ làm được"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời lan tỏa những thông điệp đầy ý nghĩa thiết thực, vun đắp niềm tin vào những điều tử tế, những điều tốt đẹp, động viên, hỗ trợ, tiếp thêm nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh nhà, đặc biệt là đoàn viên thanh thiếu nhi yếu thế, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Mái ấm An Vũ (huyện Đồng Phú) tổ chức Chương trình giao lưu "**Hãy cố lên! Chúng ta sẽ làm được**". Một trong những nội dung chính của Chương trình là phần giao lưu, sẻ chia giữa 51 trẻ mồ côi và người già neo đơn thuộc Mái ấm An Vũ với Trần Trà My - cô gái bị khuyết tật có đôi chân bước đi không vững, đôi tay chỉ có thể gõ máy tính bằng một ngón nhưng đầy nghị lực sống, luôn quyết tâm, nỗ lực vươn lên để trở thành một người phụ nữ bình thường và hiện là một nhà văn với các tác phẩm hay, đầy tính nhân văn.

Chương trình sẽ được livestream trên fanpage Tuổi Trẻ Bình Phước (<https://www.facebook.com/tinhdoanbinhphuoc/>) vào lúc **19h00 ngày 28/6/2020 (Chủ nhật)**. Để Chương trình được tổ chức hiệu quả và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng và xã hội, qua đó góp phần thay đổi tư duy của đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân trên toàn tỉnh theo hướng tích cực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình, cụ thể như sau:

- Tổ chức buổi xem chung và share (chia sẻ) clip được phát trực tuyến về Chương trình trên trang Facebook của đơn vị.

- Tích cực thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kêu gọi đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân theo dõi Chương trình vào khung giờ trên, tích cực chia sẻ thông tin và clip được phát trực tuyến về Chương trình trên trang Facebook cá nhân với chế độ công khai, tham gia bình luận và tương tác với Chương trình tại ô comment bên dưới clip được phát trực tuyến; đồng thời tiến hành bấm nút Like (thích) Fanpage Tuổi trẻ Bình Phước để có thể tiếp tục được cập nhật và theo dõi các hoạt động, phong trào của đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong thời gian tới.

- Sau khi Chương trình kết thúc, hướng dẫn, kêu gọi đoàn viên thanh niên cùng người dân chia sẻ clip được phát trực tuyến về Chương trình trên các loại mạng xã hội như Zalo, Facebook...

Trên đây là Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình giao lưu “**Hãy cố lên! Chúng ta sẽ làm được**” giữa 51 trẻ mồ côi và người già neo đơn thuộc Mái ấm An Vũ (huyện Đồng Phú) với nữ nhà văn Trần Trà My của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Ban XĐĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Lê Thị Hồng Phấn